

ให้ความรู้หนักกีฬา กรณีสารต้องห้าม “ฟอนซา” สหพันธ์สมาคมกีฬา ชาติ เชิญสมาคมกีฬาให้ความรู้ ป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนัก- กีฬา ขณะที่ กกท. ★ มีต่อหน้า 18

ให้ความรู้ ☆ ต่อจากหน้า 17

อัปเดตข้อมูลสารโด้ปใหม่ปี 2019 พบถ้านักกีฬาได้รับน้ำเกลือเกิน 100 ซีซี ภายใน 12 ชั่วโมง ถือว่าใช้สารต้องห้ามทันที

พล.ต.อินทรีรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ หรือฟอนซา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี นพ.มีชัย อินวิฑู ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬากีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ ดร.ธงชัย อนุकरะหามันท์ ผู้เชี่ยวชาญศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้าม ม.มหิดล ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. หัวหมาก เมื่อวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา

นพ.มีชัยกล่าวว่า ข้อมูลล่าสุดปี 2019 ในการตรวจสอบสารกระตุ้นต้องห้ามในนักกีฬาพบว่าน้ำเกลือก็ถือเป็นสารโด้ป ถ้านักกีฬาได้รับน้ำเกลือเกิน 100 ซีซี ภายใน 12 ชั่วโมง ถือว่าใช้สารต้องห้ามทันที ยกเว้นป่วยต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล ผ่าตัด ตรวจในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมียาเสพติดรายด์บางตัว, ยาพ่น ห้ามใช้เกิน 800 ไมโครกรัม ใน 12 ชั่วโมง, กัญชา ใบกัญชา ถือเป็นยาโด้ปอยู่, แอลกอฮอล์ ในบางกีฬา เช่น แข่งรถ ยังห้ามใช้,

ยา Glycerol ตัวยาในอาหารเสริม ที่เกี่ยวกับความสวยงาม ลดน้ำหนัก เป็นต้น

ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา กกท. กล่าวต่อว่า ส่วนยาที่ต้องระวังเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้าม เช่น ยาที่ไม่มียอย. ยาที่กำลังทดลองใช้, ยาที่ใช้ทางปัสสาวะ, Clenbuterol ผสมในเนื้อแดง, การฟอกเลือด ก็ถือเป็นโด้ป, การบริจาคเลือด ต้องเป็นการบริจาคแค่เม็ดเลือดแดง ห้ามเป็นเม็ดเลือดขาว และถ้าต้องเสีย อาเจียน อาหารเป็นพิษ ถูกรับน้ำเกลือ ถิ่นเป็นโด้ป ยกเว้นการให้น้ำเกลือและนอนรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 คืน และมีใบรับรองแพทย์

“เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรีรัตน์กล่าวว่า ฟอนซาจะผลักดันการตรวจสอบกระตุ้นต้องห้ามเป็นวาระแห่งชาติ เสนอไปยังรัฐบาลให้ทราบสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะตัวยาและวิธีการในการตรวจโด้ปมีการอัปเดตอยู่ตลอด แต่ในไทยยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควรจะเป็น

นอกจากนี้ พล.ต.อินทรีรัตน์ ในฐานะนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมกรมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติว่าพบสารต้องห้ามในตัวอย่างปัสสาวะนักกีฬาไทยว่า สมาคมที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว ขั้นตอนนี้ยังเดินทางต่อไปและตัวอย่างสารต้องห้ามที่พบในปัสสาวะนักกีฬายังเป็นตัวอย่างเอ ส่วนฮอร์โมนของนักกีฬาไม่ได้สูงมากตามระบบตรวจใหม่ ซึ่งทั้งการตรวจสอบภายในของเราและการตรวจของสหพันธ์ ในตัวอย่างบี ยังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 8 เดือน เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ก็จะได้แจ้งให้สหพันธ์และคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี รับทราบต่อไป